

กทำนที่สนใจทงเลือทอื่นที่สำมรถเข้ำใจได้ย่ำงแท้จริงแทนควมเชื่อเบบคริสเตียน ตามปกติขงเรำ ซึ่งจกประสบกรณ์ขงผม มีโอกศที่ดี โดยเฉพาะในปัจจุบัน

ควรเริ่มต้นด้วยคำนำสงคำ: คำนำ **1** ในฐำนะมนุษย์ และคำนำ **2** ในฐำนะครูสอนศศำน

คำนำ **1**: ตอนที่ฉันอยู่บน “ซำหคขงฉัน” เช่นเคย ระหว่าง Bias-Lespecier และ “หค Mimizan” (ฝรั่งเศสตะวันตกเฉียงใต้) ในวันสุดท้ายขงฤดูร้อนปี 2022 และอยกไปเที่ยวซำหคเล็กๆ น้อยๆ (แน่นอนไม่มี “ชุดว่ายน้ำ” เพราะซำหคที่สวยงมมักจะถูกทิ้งร้าง) มีครอบครัวหนึ่งที่มีลูกส่ำสองคน (เดำว่ำ 11 และ 7 ขวบ) ซึ่งก็เปลือยเปล่ำระหว่างพ่อแม่ด้วย (ซึ่งแทบจะมองไม่เห็นเพราะเห็นได้ชัดว่ำพวกเขากำลังนอนหลับอยู่ แม้จะ “สวมชุดอบน้ำตามปกติ”) และทะเลก็ตาม ระหว่างทงออก ไปฉันได้ให้ทำเทียบเรืออันกว้างขงแก่เธอ แต่ขงกลับคิดว่ำจะเดินผ่านได้โดยไม่มีโค้งใหญ่ระหว่างส่ำวๆ กับน้ำ เพราะส่ำวๆ รู้และ “เปิดใจกว้าง” ชัดเจน ไม่มีปัญหา แลผมเธอขงยังอยู่ก่อนขงไกล และเมื่อฉันเข้าไปใกล้ น้องซำหคก็แทบจะพุ่งเข้ำมำหคฉัน จากนั้นก็หันเข้ำมำใกล้ฉันใน “เส้นทางที่ถูกเหยียบข่ำ” และหญิงซ่ำหคยืนมองฉันขงเล็กน้อยและสังเกต แม้จะอยู่ใน “ควมเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์” ก็ตาม ฉันคิดว่าสำหรับส่ำวๆ ฉันก็เป็นหนึ่งในนั้น และพวกเขาประพฤติคนตามคคิ “ควมยุติธรรมแบบเด็กๆ” และขงตกลงกันไว้ว่ำ “ถ้าเขำไม่มีปัญหาคับเรำในการมองเขำ เรำก็จะ’ ไม่มีปัญหาคับเขำที่มองมำที่เรำ!”

แน่นอนว่ำมันเป็นประสบกรณ์ที่สวยงมสำหรับฉัน (ฉันอายุ 80 ปีแล้ว) และฉันเล่าให้เพื่อนซึ่งเป็นอดีตบ่ำทหลวงโปรเตสแตนต์ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้ - และเขำบอกว่ำน่าเสียดยที่ส่ำว ๆ จะสูญเสียสิ่งนี้ไปโดยไม่ข้ำควมเป็นธรรมชาติและควมเปิดกว้าง



ตอนนี้ฉันกำลังพยายาม
ออกแบบและเผยแพร่แนวคิด
เพื่อรักษาควมเป็นธรรมชาติ
และควมเปิดกว้างนี้ไว้ ไม่น้อย
ไปกว่านั้น มันมีบางอย่างที่
เกี่ยวข้องกับควมสวยงมย่ำง
แท้จริงในฐำนะมนุษย์

ย่ำงน้อยเด็กส่ำททั้งสองก็มี
ประสบกรณ์สองย่ำง (ฉัน
หมายถึงในแง่ขงมก) คือ

หากพวกเขาเคยเห็นผู้ชายเปลือยเปล่า พวกเขาจะไม่ตบอดหรือจะมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นกับเธอ และหากชายเปลือยเห็นพวกเขา หากคุณเห็น พวกเขาจะไม่ก่อกวนหรือทำอะไรที่ไม่ดีต่อพวกเขา ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าความกลัวที่แพร่สะพัดเกี่ยวกับภาพเปลือยนั้นส่วนใหญ่เป็นเรื่องไร้สาระ แน่แน่นอนว่า สำหรับพวกเขาแล้ว คนหนุ่มสาวจะต้องพัฒนาทัศนคติเชิงบวกต่อชีวิตอย่างแท้จริง ตลอดจนการสอนที่เหมาะสม และนั่นคือข้อกังวลของฉัน โปรดดูหน้าสุดท้ายของบทความนี้ และฉันคิดว่าฉันไม่ใช่ตำหนัก และเด็กผู้หญิงไม่ใช่คนสูงอายุ (เช่น พวกเขาต้องการรัก "คนแก่") แต่ ว่าพวกเขาเป็นคนเรียบง่ายและเรียบง่าย เป็นธรรมชาติ สุขภาพดี และขี้สงสัย จึงต้องการเอาชนะวัฒนธรรมที่เป็นปฏิบัติต่อร่างกายด้วยแรงกระตุ้นตามธรรมชาติ (เหมือนที่อยากทำเหมือนกัน) และ "ไม่อยากทำ" อีกต่อไป". เสน

และถ้าฉันจำให้แม่นกว่านี้: ตอนที่ฉันขึ้นไปบนเนินทรายและเห็นสาว ๆ เป็นครั้งแรก พวกเธอก็ไปรอบ ๆ ตอนที่ฉันวนรอบพวกเธอ พวกเธอยังวิ่งอยู่ - และเมื่อฉันไปบ่อย ๆ เมื่อฉันกลับมาจากบ้าน เดินชายหาดประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อมา พวกเขายังคงวิ่งอยู่ ดูเหมือนว่าการเอาชนะความเกลียดชังทางกายภาพได้กระตุ้นให้เธอเคลื่อนไหวหรือแม้แต่ความมีชีวิตชีวาของเธออย่างมาก ดังนั้นการเอาชนะความละอายจึงไม่ใช่แค่การเปลือยเปลือยกับการสะสางสุขภาพเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับความเข้มแข็งของการเป็นมนุษย์อีกด้วย

สิ่งที่ฉันประสบที่นี้เป็นปัญหาทางปรัชญาของความรู้ทั่วไปของโลกอย่างแน่นอน: ถ้าฉันประพุดิตตามปกติ "โดยใส่กางเกงว่ายน้ำ" เด็กผู้หญิงก็จะผ่านพ้นมันไปแล้วเช่นกัน ไม่เคยเห็น - และประพุดิตตามนั้นและด้วย "ปกปิด". และเมื่อฉันเข้าไปใกล้กว่านี้ ฉันคงจะมีความรู้สึกที่ว่า แม้แต่บนชายหาดที่โดดเดี่ยว พวกเขาก็ "อยู่ทางนั้น" เพราะ "ความอับอายโดยทั่วไป" นี้เป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชาติของเราอย่างไรก็ตาม ความจริงก็คือ ตอนนั้นฉันจะมองเห็นพวกเขาตามสิ่งที่ฉันเป็นเท่านั้น - ฉันจะไม่เห็นความเป็นจริงตามวัตถุประสงค์ และด้วยเหตุนี้ ฉันคงไม่ได้เห็นโอกาสของการศึกษาด้านศีลธรรมที่เหมือนจริงไปกว่านี้อีกแล้ว และท้ายที่สุดแล้ว การสอนเรื่องแนวคิดเรื่องความศรัทธาซึ่งมีพื้นฐานมาจากพระเยซูที่แท้จริง (ซึ่งเป็นที่ฉันสนใจ)

และหลังจากพูดคุยกันหลายครั้ง โดยเฉพาะกับเพื่อน ๆ เกี่ยวกับ "การเผชิญหน้า" นี้ ฉันก็ต้องพูดอะไรสักอย่างให้ตรงไปตรงมา เพื่อนบางคนรู้ทันที่ว่าสาว ๆ ก็อาจจะ "สัมผัส" และ "ถูกสัมผัส" ด้วยเพราะอย่างที่เราทุกคนรู้ ใครก็ตามที่ต้องการภาพเปลือย ก็ต้องการมันเช่นกัน "มากกว่านั้นอย่างแน่นอน" ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่นี่! เห็นได้ชัดว่ามีความเข้าใจผิดที่ใหญ่มากและร้ายแรงมากที่นี่: เด็กผู้หญิงไม่ต้องการอับอายในความเป็นผู้หญิงและต้องซ่อนมันไว้ ในที่สุดพวกเขาก็อยากจะมีใจในความเป็นผู้หญิงของพวกเขา พวกเขาแค่ต้องการ "se" "โก๋และแสดง" พวกเขาอยากเป็นมนุษย์ - และไม่มีอะไรมากไปกว่านี้! และด้วยการศึกษาทางศีลธรรมที่สมเหตุสมผล มันก็จะคงอยู่อย่างนั้น - และเป็นเวลานาน ฉันหมายถึงจนกว่าจะแต่งงาน! ส.ต

คำนำ 2: หลังจากบทเรียน นักเรียนคนหนึ่งมาหาฉันและพูดอย่างโหยหาว่าฉันคิดถูกมากว่าเซ็กซ์เป็นเรื่องของการแต่งงาน และการถึงจุดสุดยอดนั้นสำคัญมาก น่าเสียดายที่เธอคงทำแตกต่างออกไปเพราะเธอไม่รู้ จักคิดว่าเป็น และเธอจะรำคาญมากเพราะเป็นคนผิด ฉันประสานนิ้วชี้และนิ้วกลางของมือทั้งสองเข้าด้วยกัน มองคู่สั้นๆ แล้วถามว่า “นั่น” ไม่ได้ทำให้เหมือนกันหรือเปล่า ซึ่งเธอตอบว่า: “แน่นอน แต่ไม่มีใครพูดแบบนั้น...” ตอนนี้ฉันกำลังพูดเรื่องนี้เพื่อคนอื่นๆ ที่ต้องการทำให้ดีขึ้นตั้งแต่เริ่มต้น — และชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้!

ก่อนอื่นฉันอยากจะชี้ให้เห็นว่าฉันมาพบวิธีการบางอย่าง โดยบังเอิญหรือผ่านเรื่องบังเอิญในส่วนของฉัน ตัวอย่างเช่น ฉันกำลังคิดถึงการสนทนากับแม่ในหน้า 14 - หรือบทสนทนาที่เพิ่งบรรยายตอนนี้ การสนทนากับนักเรียน ที่โรงเรียนฉันไม่กล้าให้คำแนะนำอย่างเปิดเผยโดยการเอานิ้วประสานกัน และฉันก็ไม่คิดว่าจำเป็น แต่หลังจากทำงานเป็นครู ฉันเริ่มพูดคุยกับเด็กผู้หญิงหรือหญิงสาวว่าพวกเขาจะอย่างไร ต้องได้อย่างไร โดยที่ฉันใช้นิ้ว ฉันได้สนทนาครั้งแรกในทิศทางนี้เมื่อไม่กี่ปีก่อนกับนักเรียนคนหนึ่งที่ฉันพบระหว่างการเดินทางไปมอริอ็อกโกกับเพื่อนนักศึกษาที่เห็นได้ชัดในเมืองเฟส โกลัมมหาวิทยาลัยที่กำลังนั่งอยู่บนม้านั่งในสวนสาธารณะ ฉันรู้สึกอยากคุยกับทั้งสองคนและชี้ให้เห็นว่าฉันเป็นครูสอนศาสนา คาทอลิกในเยอรมนี และนักเรียนที่ฉันสนใจมากที่สุดคือเด็กผู้หญิงชาวโมริอ็อกโก (จริงๆ แล้วเป็น) และฉันจะคุยกับเธอเกี่ยวกับสิ่งที่น่าสนใจมากได้ไหม นักเรียนเหล่านี้ แน่ใจว่าคนที่สวมวิญญาณอยากจะมีเรื่องนี้เป็นพิเศษ! ข้าพเจ้าจึงบอกว่าเราไม่รู้จักกันอยู่แล้ว และจะไม่มีวัน ได้พบกันอีก ข้าพเจ้าคิดทันทีว่าพระเยซูผู้นี้ไม่สนใจศาสนาเลย แต่ทรงสังเกตเห็นว่าผู้หญิงถูกขู่กร โขก การค้าประเวณีโดยใช้ขั้นตอนพยานสองคน และวิธีที่เขาต้องการเปลี่ยนแปลง โดยเปิดเผยต่อสาธารณะ และวิธีที่เขาต่อต้านเหตุการณ์ตามกระบวนการยุติธรรมก็ถูกสังหาร ในที่สุด ฝ่ายตรงข้ามของเขาก็สร้างศาสนาขึ้นมาเพื่อปกปิดความมั่งมันที่แท้จริงของพระเยซู และแม้แต่ทุกวันนี้ก็ไม่สนใจศีลธรรมอันแท้จริงของเด็กสาวเป็นพิเศษ เพียงแต่ว่าสิ่งต่างๆ ในปัจจุบันแตกต่างไปจากสมัยนั้น ดังนั้นพวกเขาจะถูกบอกเล่าถึงความละเอียดที่ผิดศีลธรรมแต่อย่างดีที่สุดจะทำให้เกิดความกลัวที่ไร้สติฉันไม่เคยเห็นผู้หญิงเริ่มมีเซ็กซ์ด้วยเหตุนี้เพราะพวกเขาสนุกสนานกับการเปลือยกายบนชายหาดที่สาวงาม (ที่ซึ่ง เป็นเรื่องธรรมดา) ด้วยการรับรู้ที่ถูกต้อง แม้แต่ภาพเปลือยก็ไม่ใช่ปัญหา และเหนือสิ่งอื่นใด พวกเขาสามารถทราบได้ว่ามันคืออะไรเมื่อสัมผัสทางผิวหนังและไม่มีการสอดใส่ ผู้ชายคือสิ่งที่เหมาะสมสำหรับเธอ! เพราะการจะได้สัมผัสถึงจุดสุดยอดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญนั้นจำเป็นต้องมีการสัมผัสเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หากเป็นคู่อรงที่เหมาะสมก็ไม่จำเป็นต้องเจาะ แต่ตามความเห็นของฉัน ทุกคนควรรู้เรื่องนี้และต้องการสิ่งนั้นเช่นกัน... และฉันยังคงเห็นว่าดวงตาของเธอสดใสขึ้นเรื่อยๆ ใจแล้ว นั่นคือสิ่งที่เธอกำลังฝันอยู่อย่างชัดเจน ฉันก็พบบางอย่างในตัวเธอ จิตวิญญาณ... และผู้หญิงมุสลิมที่สวมวิญญาณ เช่น ผ้าโพกศีรษะที่เปิดทิ้งไว้เพียงใบหน้าของเธอ! ถ้าไม่มีอะไร!

จากนั้นฉันก็มีประสบการณ์คล้ายกันกับพนักงานเสิร์ฟหญิงสาวในเกสต์เฮาส์เล็กๆ ในบาห์ลี ซึ่งฉันเริ่มพูดคุยด้วยเมื่อเธอนำอาหารเข้ามาให้ฉัน - และด้วยดวงตาที่เปล่งประกายเช่นกัน!

สิ่งที่น่าประทับใจเป็นพิเศษสำหรับฉันคือการสนทนาที่ฉันได้พูดคุยกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายชาวเยอรมันเหนือระหว่างการเดินทางรอบโลก ขณะเยี่ยมชมสุสานใต้ดินพร้อมกับอัฐิของพระสงฆ์ฟรานซิสกันที่เสียชีวิตไปนานภายใต้โบสถ์ฟรานซิสกันในกรุงลิมา (เปรู) เมื่อฉันเล่าให้เธอฟังเกี่ยวกับการทดสอบจุดสุดยอด เราออกไปข้างนอกมานานแล้วและประสานนิ้วเข้าด้วยกัน ฉันสังเกตว่ามันขัดกับศีลธรรมของเธอที่เธออยากมีชีวิตอยู่อย่างเห็นได้ชัด จากนั้นฉันก็พูดว่า: "ใช่ ใครก็ตามที่ห้ามทุกอย่าง รับรองว่าในที่สุดทุกอย่างก็จะเสร็จสิ้น..." และในเวลาเพียงเสี้ยววินาที ใบหน้าของเธอก็สว่างขึ้น และดวงตาของเธอก็สว่างขึ้น และฉันก็เห็นได้ชัดว่า "ชนะ" เธอ - เธอยังมาทัวร์ชมเมืองกับฉันด้วย ซึ่งฉันได้รับเชิญเพราะเราสนุกที่นั่นมากพอๆ กับที่คุณได้เห็นบางสิ่งบางอย่างของลิมา

แน่นอน ฉันคิดอยู่ว่าทำไมเด็กผู้หญิงทั้งสามคนนี้ (สำหรับฉัน พวกเขาเป็นเด็กผู้หญิงที่เห็นได้ชัดว่าไม่มี "ประสบการณ์แบบผู้ชาย") จึงดู่าเริงเพราะความคิดของฉัน ฉันจำนักเรียนอีกคนที่มาหาฉันหลังเลิกเรียนและบอกฉันเกี่ยวกับการไปพบสตูดิโอแพทย์ที่กำลังจะเกิดขึ้น ตอนแรกฉันไม่เข้าใจว่าเธอต้องการอะไร แต่เมื่อฉันถาม ฉันได้เรียนรู้ว่าเธอแค่อยากจะมี "มัน" และตอนนี้เธอได้พบใครสักคน "สำหรับสิ่งนั้น" แล้ว และต้องการทำทุกอย่างให้ถูกต้อง - อย่างที่ฉันรู้วันนี้. แต่ตอนนั้นฉันไม่รู้ว่าเป็นเหตุผลที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์ ไม่ว่าในกรณีใด ความประทับใจของฉันเมื่อมองย้อนกลับไปที่คือ เด็กผู้หญิงคนนั้นมีความทุกข์จริงๆ คุณเหมือนเธอจะไม่มีความสุขเลย อย่างน้อยสำหรับฉัน และตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าเด็กหญิงทั้งสามคู่อ่าเริงมากเพราะพวกเขาเองก็มีความสุขเหมือนกันหรือคล้ายกันซึ่งตอนนี้ฉันได้ปลดปล่อยพวกเขาแล้ว เหมือนเป็นการด้วยความคิดถึงทางเลือกอื่น แน่แน่นอนว่าฉันไม่รู้ว่าคุณประสบความสำเร็จอะไรโดยพื้นฐานที่นี้หรือไม่

อย่างน้อยฉันก็ได้เจอแนวคิดเรื่องคุณธรรมอันสูงส่งที่ควรจะโดนใจวัยรุ่นในยุคของเราและยังสามารถสรุปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะเด็กผู้หญิงมาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องศีลธรรมทางเพศ คุณไม่สามารถต่อต้านบางสิ่งบางอย่างได้เสมอไป แต่เหนือสิ่งอื่นใด คุณต้องเป็นเพื่อบางสิ่งบางอย่าง และในการทำเช่นนั้น คุณต้องให้คำแนะนำแก่คนหนุ่มสาว และ โดยเฉพาะเด็กผู้หญิง ว่าคุณจะทำยังไง ดำเนินชีวิตด้วยวิญญาณกำลังใจอันสูงส่งด้วยความยินดีและสติปัญญาตั้งแต่เริ่มต้น! ผมลองแล้วตั้งแต่หน้า 8

Michael Preuschoff, Bergstr.29, 50171 เคอร์เฟน